

# เร่งซ่อมไฟฟ้าดับให้ติดทั้งเมือง เปลี่ยนเสาเข็มคลองเป็นโซลาร์เซลล์



ต่อศักดิ์ โชติมงคล

“กรุงเทพฯต้องสว่าง” กทท.ประสานหน่วยงานนอกพร้อมซ่อมไฟดับให้ติดทั้งเมือง พร้อมได้เปลี่ยนเสาเข็มคลอง

เป็นโซลาร์เซลล์เริ่มฝั่งธนฯ

นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เผยถึงการติดตามการแก้ไขปัญหาเส้นเลือดฝอยตามนโยบาย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะที่ร้องเรียนผ่าน Traffy fondue ที่ได้แก้ไขไปแล้วคือเรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง ตอนนี้อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตและสำนักการโยธา ประมาณ 150,000 ดวง ได้แก้ไขซ่อมแซมใช้งานได้ติดสว่างเกือบทั้งหมดแล้ว อาจมีเสียหายดับบ้างเฉลี่ยประมาณ 800 ดวง/เดือน ก็นำไปซ่อมแซมกลับมาใช้งาน

นอกจากนี้ ยังมีไฟในส่วนของหน่วยงานอื่นกำกับดูแล อีกรวมแล้วทั้งกรุงเทพฯ มีทั้งหมดประมาณ 320,000 ดวง ทั้งของ กทท. เช่น สำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานนอก เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ซึ่งเราได้ประสานการไฟฟ้านครหลวงหน่วยงานหลักที่เป็นผู้จ่ายกระแสไฟ และหน่วยงานเกี่ยวข้องทั้งหมด ในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการประชุมหารือร่วมกัน ในการประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหานี้ได้ลงตัวหมดแล้ว

ประธานที่ปรึกษาฯ กล่าวอีกว่า ไม่เฉพาะไฟส่องสว่าง 320,000 ดวง ขณะนี้ ผู้บริหารฯ ได้เห็นนโยบายติดไฟส่องสว่างริมคลองสายต่างๆ ซึ่งมีความยากในการเดินสายไฟฟ้า จึงให้เปลี่ยนเป็นเสาไฟโซลาร์เซลล์ทั้งหมด จุดที่ขาดและจำเป็นก็ให้ติดเพิ่มไปด้วย เพื่อเพิ่มความ

ปลอดภัยให้มากขึ้น เริ่มดำเนินการแล้วในเขตพื้นที่ฝั่งธนบุรี ในคลองขนาดใหญ่โดยสำนัก และคลองขนาดเล็กโดยสำนักงานเขตพื้นที่ ภายใน 3 เดือนนี้จะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงชัดเจน

“รองผู้ว่าฯ วิศณุ ดูภาพรวมในการสั่งการปฏิบัติในเรื่องนี้ ผมเพียงเข้ามาช่วยเสริม เนื่องจากเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับหลายหน่วยงาน ก็เข้ามาช่วยกันทำเรื่องนี้ด้วย” ประธานที่ปรึกษาฯ ต่อศักดิ์ กล่าว

ทั้งนี้ นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เผยว่า นโยบายของผู้ว่าฯ ชัชชาติ ในส่วนของโครงการกรุงเทพฯ ต้องสว่าง เป็น 1 ใน 216 นโยบาย ที่ได้มีการสำรวจปัญหาจากประชาชน รวมถึงปัญหาที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามาทาง Traffy fondue ซึ่งปัญหาเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างเป็น 1 ใน 3 เรื่องที่มีการร้องเรียนมากที่สุด จากฐานข้อมูลการไฟฟ้านครหลวงในกรุงเทพฯ มีไฟฟ้าส่องสว่างประมาณ 360,000 ดวง ซึ่งอยู่ในความดูแลของ กทท. ประมาณ 200,000 ดวง และอยู่ในความดูแลของหน่วยงานอื่นๆ อีก เช่น ทางด่วนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ถนนของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ซึ่งไม่นับรวมของเอกชน โดยขณะนี้ กทท. ได้ดำเนินการเปลี่ยนโคมไฟฟ้าส่องสว่างไปแล้วกว่า 26,000 ดวง อาจมีบางที่ยังไม่ได้เปลี่ยนหรือล่าช้า ซึ่งอยู่ในความดูแลของหน่วยงานอื่น กทท.จะประสานงานเพื่อเร่งดำเนินการต่อไป

อย่างไรก็ดี นโยบายผู้ว่าฯ ให้ความสำคัญ และมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนกรุงเทพฯ ให้สว่างทั้งหมดเพื่อลดจุดเสี่ยงอันตราย หากประชาชนยังพบพื้นที่ที่ไฟฟ้ายดับหรือยังไม่มีเสาไฟ แจ้งได้ที่ สายด่วน กทท. 1555 หรือผ่านทาง Traffy fondue